

Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2015

MỘT SỐ THÔNG TIN

Về chuyên ngành Sư phạm Toán

Trưởng Khoa Toán – Tin học Trường ĐH KHTN TP HCM xin gửi đến toàn thể quý thầy cô và sinh viên của Khoa về các thông tin liên quan đến ngành Sư phạm Toán học của Khoa như sau :

1/ Hiện trạng trước khi thành lập chuyên ngành sư phạm Toán.

Nhiều sinh viên (SV) Toán sau khi tốt nghiệp đã đi dạy. Từ 2007 trở về trước, sinh viên Toán vẫn đi dạy Toán Phổ thông mà không có một sự chuẩn bị thích đáng nên bị khó khăn rất nhiều. Mặc dù trong khoa có nhiều giảng viên rất giỏi Toán phổ thông, tuy nhiên, lúc đó Khoa vẫn chưa giảng dạy có hệ thống về vấn đề này. Do đó, Khoa và nhiều Cựu sinh viên (CSV) của Khoa muốn hỗ trợ thêm về việc giảng dạy kiến thức Toán phổ thông cho các sinh viên Toán-Tin. Năm 2009, nhờ vào sự tài trợ của các CSV, Khoa đã mở được ba lớp bồi dưỡng do ba thầy nổi tiếng về giảng dạy phổ thông tại Tp. HCM phụ trách.

2/ Việc mở Chuyên ngành Sư Phạm

Nhận thấy nhu cầu phải bồi dưỡng kiến thức giảng dạy cho SV một cách hệ thống nên Khoa đã mở chuyên ngành này và các khóa 2008, 2009 tốt nghiệp chuyên ngành với sự chấp thuận của Trường (trường có quyền hạn trong việc mở chuyên ngành mới). Bằng tốt nghiệp của tất cả SV Sư phạm Toán vẫn ghi là ngành Toán. Trường không cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và SV biết rõ điều đó. **Mục đích mở chuyên ngành sư phạm Toán ngay từ đầu đã là tăng cường năng lực chuyên môn cho sinh viên Toán về lĩnh vực giảng dạy toán ở các cơ sở giáo dục chứ chưa phải là cấp bằng tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán.** Việc cấp chứng chỉ NVSP là do sinh viên tự bổ túc ở các trường Sư phạm (SP) hay Xã hội Nhân văn (XHNV).

3/ Việc mở Bộ môn Giáo dục Toán học

Để điều hành tốt chuyên ngành, trường cho phép Khoa thành lập Bộ môn Giáo dục Toán học (BM GDTH) vào tháng 09/2012. Định hướng của Bộ môn GDTH là đào tạo kỹ năng giảng dạy Toán để sinh viên có khả năng tham gia giảng dạy Toán cho các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước mở ra ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Bộ môn tập trung vào việc bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy Toán phổ thông. Bộ môn đã đưa nguyện vọng lên Khoa để xin Trường cấp thêm giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm để tạo thêm thuận lợi cho SV khi tốt nghiệp. Khoa đã làm việc với trường về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành và đã có sự

đồng ý về nguyên tắc từ Hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên để sinh viên không bị thất lạc, cần nói thêm là **giấy Chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm không thay thế cho chứng chỉ NVSP.**

3/ Về quyết định 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014

Việc đi dạy trình độ phổ thông thì không chỉ có sinh viên sư phạm Toán mới có nhu cầu mà sinh viên các chuyên ngành khác của Khoa Toán và sinh viên các ngành Lý, Hóa, Sinh,... của trường ĐHKHTN và các trường đại học khác cũng có nhu cầu. Quyết định của Bộ GD&ĐT 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 về việc tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ (NVSP) đã gây khó khăn cho toàn thể sinh viên khoa Toán nói riêng và các khoa khác nói chung. **Toàn thể những người có bằng đại học không được đào tạo từ 66 cơ sở do thông báo quy định sẽ không được đi dạy học phổ thông.**

4/ Về đề án mở ngành Sư phạm Toán

Việc Bộ GD&ĐT ban hành quyết định 1090/QĐ-BGDĐT vào ngày 27/3/2014 nằm ngoài dự kiến của Khoa và của Trường. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của BCN Khoa, BM GDTH đã tiến hành xây dựng Dự thảo mở ngành Sư phạm Toán học trình ĐHQG. Theo quy chế, Đại học Quốc gia có quyền tự chủ riêng trong việc mở ngành nên mặc dù có quyết định nói trên, Trường vẫn hỗ trợ Khoa trình đề án lên ĐHQG.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Trường ĐHKHTN gồm cả những văn bản đính kèm cho quá trình viết dự thảo, tháng 05/2014 BM GDTH đã hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo tại trường ĐHKHTN, được Hội đồng Khoa học trường thông qua và BGH ĐHKHTN đã gửi trình ĐHQG thẩm định vào tháng 10/2014. Sau đó, đầu năm 2015, trường nhận được công văn của ĐHQG phúc đáp với ý kiến chỉ đạo như sau:

“ 1. Hiện Bộ GD&ĐT đang thực hiện rà soát tái cấu trúc hệ thống đào tạo ngành sư phạm và phương thức đào tạo giáo viên. Việc đào tạo mà ngành sư phạm bị hạn chế đối với các đơn vị đào tạo không thuộc hệ thống các trường sư phạm. Do đó, mở ngành đào tạo Sư Phạm Toán học là không đúng với chủ trương chung của ngành.

2. Với mục tiêu đề xuất góp ý cho toàn ngành nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo viên, ĐHQG-HCM đang thực hiện xây dựng mô hình đào tạo giáo viên theo các phương thức mới bao gồm:

- **Bằng chính thuộc lĩnh vực khoa học bổ sung thêm bằng phụ về nghiệp vụ sư phạm.**
- **Song bằng: bằng khoa học nghiệp vụ sư phạm.**
- **Cử nhân khoa học và thạc sĩ sư phạm.”**

Như vậy, hiện tại, SV của BM GDTH vẫn phải hiểu theo đúng những gì mà Khoa đã triển khai lúc ban đầu. Như các khóa 2008-2011, các sinh viên theo chuyên ngành sư phạm của khoa

vẫn được đào tạo bình thường theo quyết định mở chuyên ngành của trường ĐHKHTN, vẫn được cấp bằng Cử nhân Toán học khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm như các chuyên ngành khác của Khoa. Học chế tín chỉ cho phép sinh viên chủ động chọn chuyên ngành.

Trong tình hình hiện tại, trường hợp sinh viên chuyên ngành Sư phạm Toán muốn dạy chuyên môn ở bậc đại học cao đẳng thì có thể học cao học chuyên ngành Toán (Giải tích, Đại Số, Xác suất, Toán ứng dụng,...) và bổ sung các chứng chỉ giảng dạy đại học do ĐHSP, ĐHXHNV, Trung tâm CEE-ĐHKHTN cấp. Sinh viên cũng có thể học cao học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy tại ĐH Sư Phạm, ĐH Cần thơ,... để có đủ bằng cấp giảng dạy phổ thông. Nếu có trình độ tiếng Anh tốt, sinh viên có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo quốc tế.

Trưởng Khoa



Đặng Đức Trọng